

## **B Impeksyon sa birus**

### **Ahente ng sanhi**

Ang B birus (kilala rin bilang herpes simiae virus ) ay isang uri ng herpes virus na kadalasang matatagpuan sa mga macaque, isang uri ng ligaw na unggoy na karaniwang matatagpuan sa Hong Kong. Ang B birus ay natural na dinadala sa laway, ihi at dumi ng macaques. Karamihan sa mga nahawaang macaque ay kadalasang walang sintomas o may banayad na sakit.

Ang impeksyon sa tao ng B birus ay bihira, na may mga 50 tao ang naidokumento na nahawahan sa buong mundo mula noong 1932 . Ang impeksyon sa tao ay naiulat sa United States, Canada, Mainland China at Japan, at pangunahing sanhi ng mga kagat o gasgas ng mga unggoy.

### **Mga tampok na klinikal**

Ang mga nahawaang tao ay maaaring unang magpakita ng mga sintomas tulad ng trangkaso , tulad ng lagnat at panginginig, pananakit ng kalamnan, pagkapagod at sakit ng ulo. Maaaring mangyari ang mga vesicular skin lesion sa lugar ng kagat o mga gasgas. Sa pag-unlad ng sakit, ang birus ay maaaring kumalat sa gitnang sistema ng nerbiyos na nagreresulta sa pananakit/pamamanhid/kati malapit sa sugat, mga problema sa koordinasyon ng kalamnan, pinsala sa sistema ng nerbiyos at maging kamatayan.

### **Mode ng transmisyon**

Ang mga impeksyon sa tao ay pangunahing sanhi ng mga kagat o mga gasgas ng impeksyon ng mga unggoy, habang ang mga paghahatid ng tao-sa-tao ay napakabihirang.

### **Tagal ng inkubasyon**

Karaniwang nangyayari ang mga sintomas sa loob ng 1 buwan pagkatapos malantad ang pasyente .

### **Pamamahala**

Ang impeksyon sa tao ay nangangailangan ng propesyonal na pangangasiwa sa medisina.

### **Pag-iwas**

Upang mabawasan ang panganib na magkaroon ng B virus, pinapayuhan ang mga miyembro ng publiko na tandaan ang mga sumusunod:

1. Lumayo sa mga ligaw na unggoy at iwasang hawakan o pakainin sila;
2. Kung sakaling may mga sugat na dulot ng mga unggoy, hugasan ang sugat ng maraming tubig na umaagos at agad na humingi ng medikal na atensyon.

Ang mga miyembro ng publiko ay maaari ding bumisita sa websayt ng Agrikultura, Pangingisdaa at Kagawaran ng Konserbasyon para sa higit pang impormasyon sa mga dapat at hindi dapat gawin kapag nakatagpo ng mga unggoy:

[www.afcd.gov.hk/english/conservation/con\\_fau/con\\_fau\\_nui/con\\_fau\\_nui\\_str/con\\_fau\\_nui\\_str.html](http://www.afcd.gov.hk/english/conservation/con_fau/con_fau_nui/con_fau_nui_str/con_fau_nui_str.html) .

Para sa karagdagang impormasyon sa kalusugan, mangyaring  
Bisitahin ang Website ng Proteksyon ng Sentro para sa Kalusugan [www.chp.gov.hk](http://www.chp.gov.hk)

Abril 5, 2024 (5 April 2024)